

Chính thức ra mắt phiên bản tiếng Rumani và tiếng Việt trên thị trường Uptodown

- Thị trường trực tuyến thay thế này đang mở rộng ra thị trường quốc tế khi thêm hai ngôn ngữ mới vào 15 tùy chọn ngôn ngữ hiện có, để mang đến nội dung được cá nhân hóa cho từng khu vực địa lý
- Tiếng Rumani và tiếng Việt nằm trong 20 ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất bởi người dùng tải ứng dụng từ kho ứng dụng
- Hơn 75.000 lập trình viên đã đăng ký tài khoản và chính thức xuất bản ứng dụng trên Uptodown, có thể dễ dàng tiếp cận hơn tới người dùng ở các thị trường này

Malaga (Tây Ban Nha), Tháng Mười 27, 2023.— Uptodown Technologies vừa ra mắt phiên bản mới của cửa hàng ứng dụng được bản địa hóa sang tiếng Rumani và tiếng Việt. Bổ sung vào 15 phiên bản nội địa hóa hiện có, đã chuyển ngữ cả giao diện và kho nội dung biên tập hỗ trợ danh mục hơn 190.000 ứng dụng. Những ngôn ngữ mà nền tảng này hỗ trợ cho đến nay là: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Hàn, tiếng Indonesia, tiếng Ả Rập, tiếng Thái, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Hindi.

Uptodown, được biết đến là cửa hàng ứng dụng thay thế lớn nhất dành cho Android, với khả năng tiếp cận trên toàn thế giới, đã tạo ra sự khác biệt bằng cách tạo mới những nội dung bổ sung riêng trong từng lượt tải xuống. Từ đó, các bài đánh giá, câu hỏi thường gặp và danh mục theo chủ đề sẽ được chuyển ngữ bản địa hóa và điều chỉnh để người dùng sử dụng bằng các ngôn ngữ mới này.

Theo lời của Luis Hernández, Giám đốc điều hành của Uptodown, "[...] Chỉ trong vài năm, chúng tôi đã thấy có bao nhiêu quốc gia đã tham gia vào quá trình hội nhập công nghệ chóng mặt, vì vậy nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp cho họ những gì tốt nhất có thể [...] Cơ sở người dùng có thiết bị di động Android và kết nối Internet ở Việt Nam và Romania là rất lớn và ngôn ngữ chính thức của họ nằm trong số những ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên Uptodown, vì vậy đây là một động thái cần thiết để tiếp tục mở và dân chủ hóa ngành công nghiệp này [...]."

Giới thiệu về Uptodown

Uptodown là kho ứng dụng đa nền tảng chuyên về Android, ra đời năm 2002 và có trụ sở tại Malaga, Tây Ban Nha. Nền tảng này có một danh mục gồm hơn 4 triệu tệp được sắp xếp thành các danh mục theo chủ đề và được lưu trữ trên các máy chủ riêng. Đây là một giải pháp thay thế, hỗ trợ phân phối phần mềm kỹ thuật số, cam kết hướng tới một hệ sinh thái mở và đa dạng, tôn trọng quyền riêng tư của người dùng, không yêu cầu đăng ký tài khoản để tải xuống ứng dụng từ ứng dụng chính thức, hoặc tải trực tiếp từ trang web của ứng dụng. Nội dung của nền tảng này có thể hiển thị bằng 17 ngôn ngữ và hiện có hơn 130 triệu người dùng hoạt động trên toàn thế giới, cung cấp hơn 450 triệu lượt tải xuống mỗi tháng.

